
 
 

รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ 
สมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วันจันทรท์ี่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๖๑ 
ณ  ห้องประชุมสุรเกียรติ์ เสถียรไทย  ชั้น ๔  คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  
 นายสุรพล สร้างสมวงษ์ นายกสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท าหน้าที่
ประธานในที่ประชุม มีสมาชิกสามัญเข้าร่วมประชุมจ านวน ๖๘ ราย ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับ
ของสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้อ ๒๔ และที่ประชุมมอบหมายให้นางสาว
ณัฐสิมา พร้อมรุ่งเรือง เป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 
  
เริ่มประชุมเวลา  ๑๗.๑๐  น. 

วาระท่ี  ๑   รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี   ๒๕๖๐ 

 ประธานให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐ ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
๑๘  มิถุนายน  ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี  ๒๕๖๐  ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ 
 
วาระท่ี  ๒   แถลงผลการด าเนินงานของสมาคมฯ 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมถึงการด าเนินงานของคณะกรรมการสมาคมฯ ปรากฏรายละเอียด
ตามเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจ าปี  ๒๕๖๐ 

ที่ประชุมรับทราบ 
 
วาระท่ี  ๓   รับรองงบดุล 

 เหรัญญิกสมาคมฯ  เสนองบดุลรายการรายได้และค่าใช้จ่ายของสมาคมฯ ประจ าปี ๒๕๖๐ 
ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม  ๒๕๖๐  โดยผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ตามเอกสารแนบท้าย
รายงานประชุมฯ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑. รายได ้ จ านวน    ๘๖๗,๘๓๕.๔๖  บาท 
 ๒. ค่าใช้จ่าย  จ านวน    ๑,๐๙๕,๒๖๗.๙๕ บาท 
 ๓. สินทรัพย์  จ านวน        ๙๘๕,๒๗๙.๖๒   บาท 
 ๔. หนี้สิน จ านวน    ๒๒,๐๒๖.๒๘   บาท 
 ๕. ทุน  จ านวน             ๙๖๒,๒๕๓.๓๔  บาท 

 ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์รับรองงบดุลประจ าปี  ๒๕๖๐  ตามท่ีเหรัญญิกเสนอ 



 ๒ 
 
 
วาระท่ี  ๔    แต่งตั้งผู้สอบบัญชี 
 
 ตามข้อบังคับสมาคมฯ ข้อ ๓๕ ระบุให้คณะกรรมการจัดการให้ท างบดุลส่งให้สมาชิกทราบ
ทุกรอบปีการบัญชี โดยผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
 ประธานที่ประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนางยุพเรศ  แดนวังเดิม ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน  ๒๙๖๗  เป็นผู้สอบบัญชีของสมาคมฯ ส าหรับปี ๒๕๖๑ 
 ที่ประชุมเห็นชอบและมีมติเอกฉันท์แต่งตั้งนางยุพเรศ  แดนวังเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของ
สมาคมฯ ส าหรับปี  ๒๕๖๑ 
 
วาระท่ี ๕  การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ  

 ประธานที่ประชุมเสนอว่า เนื่องจากข้อบังคับสมาคมฉบับปัจจุบันนั้นไม่ครอบคลุมนิสิตเก่าทุก
หลักสูตรในสังกัดของคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และเห็นควรให้มี
การยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคม เพ่ือเปิดโอกาสให้กับ
นิสิตรุ่นน้องๆ ให้เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ  นอกจากนี้ เห็นว่า ควรเพ่ิมคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ซึ่ง
เป็นอาจารย์ประจ าทุกท่านไม่ว่าจะจบจากสถาบันใดเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสมาคมเพ่ือให้เกิด
ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนิติศาสตร์ จุฬาฯ ระหว่างคณาจารย์และนิสิต  และการเชิญบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นกรรมการที่ปรึกษาเพ่ือให้มีการรับรองโดยข้อบังคับสมาคมฯ นอกจากนี้                             
มีรายละเอียดเพ่ิมเติมที่ต้องได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง ทั้งนี้ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าวเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์ต่อสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ต่อไป จึงเสนอให้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ
สมาคมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบท้าย 

ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบในการแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ รายละเอียดดังนี้ 
- ค านิยามสมาชิกสมาคมฯให้ครอบคลุมนิสิตเก่าทุกหลักสูตรในสังกัดของคณะ

นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
- ยกเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครสมาชิกและค่าบ ารุงสมาคมฯ เพ่ือ

เปิดโอกาสให้กับนิสิตเก่าสามารถ เข้ามาเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้สะดวกขึ้น 
- เพ่ิมให้คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจ าทุกท่านไม่ว่าจะจบจาก

สถาบันใดเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์เพ่ือให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันระหว่าง
คณาจารย์และนิสิตเก่า  

- ให้คณะกรรมการสามารถเชิญบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการที่ปรึกษา 
  
วาระท่ี  ๖  เรื่องอ่ืนๆ  

 พันต ารวจเอกไพบูลย์ เวกอรุณ เสนอให้จัดกิจกรรมให้แก่นิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ ให้มาก
ยิ่งขึ้น โดยให้มีกิจกรรมที่ดูแลนิสิตเก่า นอกจากการจัดพวงหรีดแก่นิสิตเก่าที่เสียชีวิต เช่น กิจกรรมที่
ท าให้นิสิตเก่ามารวมตัวกัน และเสนอให้จัดสถานที่ที่ให้นิสิตเก่าได้มารวมตัวกันในการท ากิจกรรม
ต่างๆ และเสนอให้หาทุนในการจัดกิจกรรมของสมาคมฯ  

คุณบ ารุง ตันจิตติวัฒน์ เสนอให้มีการจัดการเกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนสมาชิกสมาคมและให้
มีการติดตามข้อมูลสมาชิก โดยอาจจัดท าออกมาเป็นรูปเล่มทะเบียนสมาชิกสมาคมฯ  



 ๓ 
คุณสงวน ลิ่วมโนมนต์ เสนอให้มีการให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือให้สมาชิกสมาคมรวมตัวกัน

เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และจัดให้มีการจัดกิจกรรมเพ่ือดูแลนิสิตเก่าที่เป็นสมาชิก
สมาคมเพ่ิมข้ึน ทั้งนี้ ยังเสนอให้หานโยบายหาทุนเพื่อน าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ ต่อไป  

คุณสุรพล สร้างสมวงษ์ แจ้งว่าจะจัดกิจกรรมหาทุนให้แก่สมาคมฯ เช่น กิจกรรมกอล์ฟการ
กุศล และนอกจากนี้ ได้กล่าวอีกว่า เนื่องจากเหลือเวลาเพียง ๑ ปี ในการท าหน้าที่เป็นนายกสมาคม
นิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาฯ แล้ว ดังนั้น จึงเสนอให้สมาชิกได้เตรียมสรรหาผู้ที่จะมาท าหน้าที่เป็นนายก
สมาคมฯ คนถัดไป รวมทั้งกรรมการชุดใหม่ เพ่ือจะได้มีเวลาในการตระเตรียมงานและจัดกิจกรรมของ
สมาคมต่อไป และได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ ที่ได้เข้าร่วมการ
ประชุมใหญ่สามัญประจ าปี ๒๕๖๑ และให้การสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมฯ ตลอดมา 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๘.๓๐ น. 
      
 
            (นายสุรพล    สร้างสมวงษ)์ 
                 ประธานที่ประชุม 
    
 
  (นางสาวสุพัตรา แผนวิชิต) 
  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 (นางสาวณัฐสิมา พร้อมรุ่งเรือง) 
   ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
 


